
 Sau 08 năm IPO (chào bán cổ phần lần đầu tiên ngày 28/1/2008), Sabeco mới chính thức niêm yết trên HOSE với mức giá chào sàn 110.000 đồng/cổ phần
vào sáng ngày 6/12/2006.

 Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sacbeco) chính thức niêm yết 641.281.180 cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)
với mã chứng khoán SAB, mức giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên là 110.000 đồng/cổ phần.

 Với tỷ lệ thay đổi +/-20% trong phiên giao dịch đầu tiên đã khiến giá cổ phiếu SAB nhảy lên kịch trần ở mức giá cao nhất là 132.000 đồng/cổ phần ngay
trong phiên mở cửa (ATO).

 Trong 9 tháng đầu năm 2016, Sabeco đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận kế hoạch của cả năm 2016. Cụ thể, doanh thu thuần quý III/2016 của Sabeco tăng
23% so với cùng kỳ năm 2015 lên mức 7.073 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty tăng gần 9% và đạt 21.809 tỷ đồng. Lợi nhuận
trước thuế đạt 4.510 tỷ đồng.

 Thống kê mới nhất khi 11 tháng đầu năm 2016, Sabeco đạt doanh thu hợp nhất (không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt) lên tới 28.298 tỷ đồng. Lợi nhuận
trước thuế tăng lên mức 5.035 tỷ đồng và vượt 13% kế hoạch cả năm 2016.

 Ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sabeco, cho biết:

 "Sabeco khi có lượng vốn hóa rất lớn, Nhà nước chiếm tới gần 90% vốn cổ phần, với một hệ thống sản xuất thương mại chạy khắp cả nước nên việc thoái
vốn phải đảm bảo công khai, minh bạch từ khâu mời thầu tư vấn, xây dựng phương án, báo cáo Bộ Công Thương và các cơ quan có thẩm quyền xem xét
duyệt phương án… Tất cả việc này phải theo đúng quy định nên không thể thoái vốn xong trong năm 2016.

 Hiện nay, Bộ Công Thương và Ban chỉ đạo thoái vốn Sabeco và Habeco đang chỉ đạo quyết liệt vấn đề này và chúng tôi đang cố gắng hoàn tất các thủ tục
sớm nhất để mời thầu tư vấn. Chúng tôi chỉ dám nói là việc hoàn tất hồ sơ trong thời gian sớm nhất (trong vài tuần tới) sau khi báo cáo Bộ Công Thương và
được phê duyệt từ phương án, nội dung, thời gian…

 Nhiều nhà đầu tư cho rằng một trong những rủi ro lớn nhất của Sabeco là công tác nhân sự nhưng tôi cho rằng không có vấn đề gì về nhân sự. Tất cả mọi
người đều thấy năm 2016 với sự nỗ lực của cả hệ thống Sabeco đã có sự thay đổi về quản trị hệ thống, chúng tôi đã đạt được kết quả kinh doanh hết sức
ấn tượng. Chỉ trong 11 tháng năm 2016 kết quả kinh doanh của Sabeco đã vượt 13% kế hoạch cả năm.
 Sau 08 năm IPO, Sabeco mới chính thức niêm yết trên HOSE đó là câu chuyện rất dài. Sau khi tôi tiếp nhận Sabeco và nhận được sự chỉ đạo của Chính phủ,
tôi đã rất khẩn trương để nhanh chóng đưa Sabeco lên sàn. Còn việc nới room ngoại phải chờ có phương án cụ thể".

  LAN ANH

  Tuyên bố trách nhiệm :Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ
sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ
bản gốc.
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